



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๒๐
ที่ ชม ๐๐๒๓.๑/ว ๐๗๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ของบุคลากรในสังกัด

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดไว้ จึงขอแจ้งช่องทางเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ช่องทาง ซึ่งมีรอบระยะเวลาที่เข้าเรียนรู้ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ OCSC Learning Portal โดยสำนักงาน ก.พ. สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ OCSC Learning Portal หรือ <https://learningportal.ocsc.go.th>

๒. Thai MOOC (Thailand Open Online Course Platform) เป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.thaimoc.org

๓. โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.localmooc.com หรือทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) แบนเนอร์กลาง “Local MOOC”

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ให้ส่งสำเนาประกาศการผ่านการอบรมฯ ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และแจ้งบุคลากรในสังกัดดำเนินการด้วย

(นายวิชณ วิทวารวัฒน์)
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่



ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๔๓๑๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
จังหวัดเชียงใหม่	
รับที่	๐๐๓๙๙
วันที่	๐๖ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา	

ฝ่ายบริหารทั่วไป	
รับที่	๐๐๒๙
วันที่	๐๖ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา	

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๔๓๓๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของจำนวนบุคลากร ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งช่องทางเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐเข้ารับการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ช่องทาง ซึ่งมีรอบระยะเวลาที่เข้าเรียนรู้ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ OCSC Learning Portal โดยสำนักงาน ก.พ. สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ OCSC Learning Portal หรือ <https://learningportal.ocsc.go.th>

๒. Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course Platform) เป็นระบบและศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.thaimooc.org

๓. โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่ เว็บไซต์ www.localmooc.com หรือทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) แบนเนอร์กลาง “Local MOOC”

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นได้กำหนดไว้ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและเข้าอบรมตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยศึกษา รายละเอียดและสมัครเข้าเรียนออนไลน์ในเว็บไซด์ดังกล่าวข้างต้น และผ่านหลักสูตร e-Learning อย่างน้อย ๑ หลักสูตร (ยกเว้น ท้องถิ่นจังหวัดจะต้องเรียน e-Learning หลักสูตรใดก็ได้ อย่างน้อย ๓ หลักสูตร หากเรียน e-Learning ผ่านน้อยกว่า ๓ หลักสูตร จะถือว่าไม่ผ่าน)

๒. รายงานข้อมูลผลการเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของบุคลากรในสังกัดโดยจัดส่งแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ excel (เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล ในภาพรวม) ให้กองการเจ้าหน้าที่ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) dla0802_4@dla.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

